



ข่าวกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้า

การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2562



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2562 ณ วัดคลิตี้พัฒนาราม ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสาร และท่านผู้หญิงถวิล บ้านคลิตี้ล่าง พร้อมด้วยผู้แทนชาวบ้านคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานและการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่างๆ (งานปูชั้นวัสดุกันซึม และงานก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน) การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ (งานดูดตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝาย) งานฟื้นฟูโรงแต่งแร่เดิม งานปรับปรุงถนนคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง และงานซ่อมแซมถนนหลักทางเข้าโครงการ พร้อมทั้งได้มีการชี้แจงแผน/แนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป ประกอบด้วย งานฟื้นฟูโรงแต่งแร่เดิม (งานวางระบายน้ำฝน งานปิดคลุมสนามฟุตบอล ศูนย์การเรียนรู้คลิตี้ล่าง และงานดินปิดคลุมบ่อเก็บตะกอนทางแร่เดิม (22 ไร่)ลานกองแร่เดิม (12 ไร่) บ่อที่อยู่ห่างจากโรงแต่งแร่มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (10 ไร่) และบ้านคุณส่องพู่) และงานปรับปรุงถนน (ใช้ดินและหินจากบ่อหินผุ) ระหว่างภายในชุมชนคลิตี้บน ระยะทาง 10 กิโลเมตร (ส่วนที่เหลือ) โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมยังได้มีข้อคิดเห็นในประเด็น การซ่อมแซมถนนที่ชำรุด การประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสาร และปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ความก้าวหน้าการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบน้ำใต้ดินเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของตะกั่ว การถมดินในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล บ้านคลิตี้ล่าง และการปรับปรุงถนนภายในชุมชนคลิตี้บน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ปิดคลุมบ่อเก็บตะกอนทางแร่เดิม (บ่อ 22 ไร่) งานถมปรับระดับพื้นที่ปนเปื้อนบริเวณบ้านคุณส่องพู่ และงานปูชั้นวัสดุกันซึมบริเวณหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย โดยได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ถัดไปในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562